

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว

๕๕๕๕



ศาลากลางจังหวัดแพร่

ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เรียน นายอำเภอเมืองแพร่ นายอำเภอสูงเม่น นายอำเภอร้องกวาง นายอำเภอหลง นายอำเภอวังชิ้น และ นายอำเภอหนองม่วงไข่

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๐๒๖ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๘๕๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแพร่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและรายงานปัญหา อุปสรรค ผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จังหวัดจึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) รายงานผล และดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ผ่าน Google form ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในกำหนด (รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนวปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล และใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการรับ – ส่งหนังสือราชการ โดยใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการ (...@xxx.go.th) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ (...@dla.go.th) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้อำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร.๐-๕๕๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๒
ผู้ประสานงาน นายกิตติพันธ์ พงศ์คุณ

(นายโชคดี อมรวิวัฒน์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ 3210
วันที่ 21 ก.ย. 2563
เวลา.....น.

1๙๓(๖)



ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๒๕๕๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๐๑๐ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
- ๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๖/ว ๒๕๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารจากประชาชน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) โดยให้รายงาน ผ่าน Google form และจัดส่ง ให้ สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ และให้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ตามแบบรายงานหน่วยงานจัดทำประกาศยกเลิก การขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้จังหวัดรายงานตามแบบที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ.ร. ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

- ๑. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) รายงานผลและดำเนินการจัดส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ทราบ ผ่าน Google form ของสำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนวปฏิบัติในการรับ - ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคล และใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นช่องทางการรับ - ส่งหนังสือราชการ โดยใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานราชการ (...@xxx.go.th) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ (...@dla.go.th) รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แบบฟอร์มรายงานผล



<https://bit.ly/2Rq75My>

แนวปฏิบัติฯ



<https://bit.ly/2RusbYV>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น

โทร. ๐๒ ๒๕๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๒๒ โทรสาร ๐๒ ๒๕๑ ๖๙๕๖

ผู้ประสานงาน นางสาวชนนeshฎ แก้วพุดม มือถือ ๐๙ ๕๖๖๙ ๓๖๕๕

จังหวัดแพร่

จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด ๘๔ แห่ง

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน จำนวน ๑๘ แห่ง

๒. คงเหลือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน จำนวน ๖๖ แห่ง

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการไม่เรียกรับสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน

ลำดับ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑	เทศบาลตำบลทุ่งกวาว
๒	เทศบาลตำบลบ้านปิน
๓	เทศบาลตำบลบ้านเวียง
๔	เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภออลอง
๕	เทศบาลตำบลวังชิ้น
๖	เทศบาลตำบลเวียงต้า
๗	องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก
๘	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๙	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก้ว อำเภอหนองม่วงไข่
๑๐	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
๑๑	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
๑๒	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางร้อง
๑๓	องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
๑๔	องค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง
๑๕	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
๑๖	องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
๑๗	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
๑๘	องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง